

การวิจัยเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัยเรื่อง "การประเมินสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในประเทศไทย : การเตรียมการสำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามพันธกรณีของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 182" ชุดโครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กในสังกัดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Programme on the Elimination of Child Labour/International Labour Organization) การวิจัยกระทำใน 5 พื้นที่ 6 จังหวัด คลุมการใช้ประโยชน์จากแรงงานเด็กในภาคต่าง ๆ และรับผิดชอบโดยสถาบันต่าง ๆ ดังนี้

ภาคการใช้ประโยชน์จากแรงงานเด็ก	จังหวัด	หน่วยงานรับผิดชอบ
1. งานรับใช้ตามบ้าน งานบริการ และขอทาน	เชียงใหม่	สถาบันราชภัฏ เชียงราย
2. การเกษตร	ตาก	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. งานบริการและการเกษตร	อุดรธานี	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง งานรับใช้ตามบ้านและการเกษตร	สมุทรสาคร	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	สงขลาและปัตตานี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายงานการวิจัยฉบับนี้เป็นผลจากการสังเคราะห์ข้อมูลจากพื้นที่การวิจัยข้างต้น (ยกเว้นจากจังหวัดสมุทรสาคร) ขึ้นเป็นภาพรวมของสถานการณ์ปัญหาซึ่งรับผิดชอบโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากประสงค์จะอ่านสถานการณ์ปัญหาในแต่ละภาคของการใช้ประโยชน์จากเด็กในแต่ละพื้นที่แล้ว ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากรายงานวิจัยของแต่ละพื้นที่ซึ่งแยกกันจัดพิมพ์ทั้ง 5 ฉบับข้างต้น

การเสนอรายงานไม่ได้เสนอเฉพาะสถานการณ์ปัญหาที่เข้าข่ายการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์ให้เห็นถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโอกาสที่เด็กจะถูกใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย ตลอดจนผลกระทบที่เกิดกับเด็กที่ตกอยู่ในสภาพนี้ ข้อค้นพบจากการสังเคราะห์งานวิจัยได้นำไปสู่การเสนอแนะแนวทางปฏิบัติทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค ส่วนในบทที่สองได้บรรจุสาระที่ช่วยปูพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายภายใต้กรอบ

ของอนุสัญญาฉบับที่ 182 สภาปัญหาที่มีผู้เคยศึกษาไว้ ตลอดจนกรอบของกฎหมายและ  
 การดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้อง : ผู้จัดทำหวังว่ารายงานการวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ทั้ง  
 ในทางวิชาการและปฏิบัติตามสมควร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ปธานวนิช  
 รองศาสตราจารย์ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตชาติ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : รองศาสตราจารย์ธวัช ทันทโกภาส  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ จิตต์ภูษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เนาวรัตน์  
 คุณโสภิตา วีรกุลเทวัญ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น : คุณศรีนทิพย์ หมั่นทรัพย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น : คุณจรัญญา วงษ์พรหม  
 คุณธนะจักร เย็นบำรุง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ ใจสนิท  
 ดร.ปรมินทร์ อริเดช

ธันวาคม 2549.